

ความเป็นมา

วัดโพธิ์แจ้ แต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์ใหม่ ๆ ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดต้ายี่ม” ตามนามผู้สร้าง ต่อมาได้สร้างอุโบสถหลังแรก แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้จารึกนามไว้ว่า “วัดโพธิ์ศิริราช จีระ” ตามหลักฐานที่ปรากฏที่หน้าบรรณของอุโบสถ สันนิษฐานไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงตั้งชื่อนี้ภายหลัง เรียกชื่อวัดว่า “วัดโพธิ์แจ้” มาถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านเรียกชื่อตามนามบ้านโพธิ์แจ้ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางน้ำจืด ผู้ที่เริ่มในการร่วมสร้างเป็นสำนักสงฆ์ คือ ๑.นายยิ้ม จูพราย ๒.นายแดง จูพราย ๓.นายทับ มุขจัน ทั้งสามท่านนี้ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้อีก กาลต่อมาได้มีการพัฒนาครั้งใหญ่ เมื่อ พระอธิการป้อ ปชโชโต (พระครูวิธานสุตโสภณ) ได้จัดทำผังวัดเสียใหม่ โดยซื้อที่ดินขยายเขตวัดออกไป และ สร้าง ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน แทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ได้จัดสร้างกุฏิให้อยู่ในแนวเดียวกัน แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี พระครูวิธานสุตโสภณ ท่านได้มรณภาพลงเสียก่อน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ๑๓ ปี สำหรับอุโบสถหลังแรก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง คือพระเดชพระคุณพระภิกษุโกศลเถระ(เอี่ยม สุวณฺณสโร) หรือหลวงปู่เฒ่า วัดหนังราชวรวิหาร ภายหลังได้มอบหมายให้พระปลัดแจ้ วัดหนังราชวรวิหาร เป็นผู้ดำเนินการแทนจนแล้วเสร็จ และได้ทำการจัดพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ต่อมา พระอธิการเปี้ยว ปิยธมโม (พระครูสาครปิยธรรม) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแทนในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อแขวงทางหลวงจังหวัดได้ขยายเขตถนนเอกชัยให้กว้างขึ้นอีก จึงทำให้บริเวณวัดแคบลง พระครูสาครปิยธรรม จึงได้ซื้อที่ดินด้านหลังวัดเพื่อขยายวัดออกไปทางด้านหลัง และนางสำลี เผือกเล็ก ได้ถวายที่ดินให้กับวัด และซื้อที่ดินถวายอีก พระครูสาครปิยธรรม จึงได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังวัดเสียใหม่ ได้ทำการสร้างรั้วคอนกรีตตลอดแนววัดทั้งหมดและได้ทำการสร้างอุโบสถหลังที่ ๒ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยพระครูสาครปิยธรรม พร้อมทั้งกรรมการวัด และประชาชนชาวโพธิ์แจ้และตำบลใกล้เคียงได้ช่วยกันจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กปูนปั้น ลายไทย สวยงามมาก จนแล้วเสร็จและได้มีการจัดพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ แทนหลังเก่าที่สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ่งได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับบ่ออยู่ติดกับถนนเกินไปมีเสียงรบกวนมากอุโบสถหลังใหม่นี้สร้างเมื่อ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๐ และทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่านได้สร้าง ศาลาบำเพ็ญกุศลขึ้นใหม่ ๕ หลัง สร้างเมรุ เมื่อปี ๒๕๓๙ สร้างหอกลอง หอระฆัง กุฏิสงฆ์เพิ่มเติม ๑๑ หลัง สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างหอพระไตรปิฎก และพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ๕๔ ปี ปัจจุบันมี พระมหาอรุณ ธมมสาโร ดร. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส